

สถานี ก.ค.ศ.: การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ หลักเกณฑ์ใหม่

นำเสนอเมื่อ : 27 ส.ค. 2555

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ.: การคัดเลือกศึกษานิเทศก์ หลักเกณฑ์ใหม่

ศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย ก.ค.ศ. ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช เป็นประธาน ในปีนั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการสร้างความยุติธรรม สกัดการวิ่งเต้น การไซเรนสาย สร้างความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้หลายประการ ที่เห็นอย่างชัดเจนคือ การสร้างมิติใหม่ในกระบวนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานและตำแหน่งต่างๆ ซึ่งมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์ไปแล้ว อาทิ หลักเกณฑ์และวิธีการสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหารองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในพื้นที่ปกติและในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ขณะนี้ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ใหม่ มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป แต่สำหรับผลการคัดเลือกในตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่หลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีผลใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนครบอายุการขึ้นบัญชี

2. ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ คือ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า ได้แก่ เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 4 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6 และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์)

3. กำหนดให้มีการสอบ 2 ภาค คือ ภาค ก. ความรู้ทั่วไป และ ภาค ข. ประวัติและผลงาน โดยให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ ภาค ก. การสอบข้อเขียนแบบปรนัย การตรวจกระดาษคำตอบ และการประมวลผลการคัดเลือก และภาค ข. กำหนดตัวชี้วัด และคะแนนแต่ละองค์ประกอบการประเมินประวัติและผลงาน ที่เป็นปรนัย

4. ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง ในส่วนราชการ ดำเนินการสอบข้อเขียน และประเมินประวัติและผลงาน ตามหลักสูตรที่กำหนด และประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

5. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก. การสอบข้อเขียน และ ภาค ข.

ประวัติและผลงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชี

6. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง

ดังนั้น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่านใดที่สนใจอยากเปลี่ยนสายงาน ขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อม โดยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ www.moe.go.th/webtcs หรือตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.6 /ว 21 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 และ ก.ค.ศ. จะได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ สู่เพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโอกาสต่อไปแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

ที่มา: [หนังสือพิมพ์มติชน](#)